

KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ THĂM THÁI BÌNH LẦN THỨ TƯ (26/3/1962 - 26/3/2022)

Bài nói chuyện của Bác Hồ với nhân dân và cán bộ tỉnh Thái Bình ngày 26/3/1962

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến phong trào cách mạng của địa phương, trong đó có phong trào cách mạng Thái Bình và Thái Bình cũng là tỉnh vinh dự được năm lần đón Bác về thăm. Năm 1962, được biết Thái Bình có phong trào lấn biển khai hoang và toàn tỉnh đạt thành tích cao trong sản xuất, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về thăm và động viên phong trào. Người đến thăm HTX Nam Cường, xã điển hình trong công tác khai hoang lấn biển; thăm và dự hội nghị phát động phong trào sản xuất nông nghiệp toàn tỉnh tại xã Đông Lâm (Tiền Hải). Nhân kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ tư (26/3/1962 - 26/3/2022), Báo Thái Bình đăng bài nói chuyện của Bác Hồ với nhân dân và cán bộ tỉnh Thái Bình, ngày 26/3/1962.

Thưa đồng bào và các đồng chí! So với ba năm rưỡi trước đây (từ tháng 10/1958), Bác về thăm Thái Bình lần trước thì năm nay tình nhà có tiến bộ về nhiều mặt như tăng vụ, vỡ hoang, thủy lợi, phân bón... Đó là do sự cố gắng của đồng bào và cán bộ. Đó là điều đáng khen.

Tuy vậy, so với nhu cầu của nhân dân và so với các nơi khác, thì tình nhà tiến bộ còn chậm, vài ví dụ:

Về mặt sản xuất chỉ có hoa màu tăng, còn các thứ khác đều không đạt kế hoạch, như:

- Lúa chỉ đạt 78%.
- Các cây công nghiệp như bông chỉ đạt: 60%, lạc: 50%, mía: 45%.
- Cây trồng khá nhiều nhưng vì sản sóc kém, cho nên trồng nhiều mà sống được ít.
- Về chăn nuôi, thì số lợn, trâu, bò, cá biển đều sụt.
- Thu mua thóc cho Nhà nước chỉ đạt 82%, thu nợ của ngân hàng còn kém.

- Vì sao vậy? Các cấp ủy đảng, các cán bộ từ tỉnh đến huyện, đến xã cần phải phụ trách, trả lời câu hỏi ấy và phải tìm ra biện pháp thiết thực để tiến lên.

Hiện nay ở tỉnh nhà, 88% tổng số nông hộ đã vào hợp tác xã, trong số đó gần 50% số hợp tác xã có từ 100 hộ trở lên. Về số lượng như thế là vừa tốt. Mỗi hợp tác xã, số xã viên không nên quá ít, vì quá ít thì không đủ sức để phát triển, cũng không nên quá nhiều, vì quá nhiều thì khó quản lý.



Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với cán bộ và nhân dân Thái Bình tại đình Nho Lâm, xã Đông Lâm, huyện Tiền Hải, ngày 26/3/1962.

Hợp tác xã nên tổ chức và quản lý thế nào cho tốt? Muốn biết rõ điều đó, tất cả đảng viên, đoàn viên thanh niên lao động là xã viên hợp tác xã cần phải nghiên cứu kỹ "Nghị quyết của Hội nghị lần thứ năm của Trung ương Đảng về vấn đề phát triển nông

nghiệp trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất" và bài nói chuyện của Bác về Nghị quyết đó. Cần nghiên cứu kỹ và thực hiện theo đúng Nghị quyết.

Ở đây, Bác chỉ nêu vài điểm:
- Ở tỉnh nhà, binh quân mỗi mẩu tây chỉ bón non 8 tấn phân như thế là

con ít; trong khi đó thì các tỉnh khác đang hàng hái thi đua với hợp tác xã Tân Khang bón mỗi mẫu 54 tấn phân các loại, tức là gần gấp 7 lần ở Thái Bình.

- Số ngày lao động quá ít, binh quân mỗi người mỗi năm chỉ làm việc

180 ngày cả thảy. Như vậy là trong một năm 365 ngày, chỉ lao động một ngày lại nằm nghỉ một ngày! Lao động ít thì sản xuất được ít. Sản xuất ít thì thu nhập được ít. Thu nhập ít thì cải thiện đời sống không được nhiều.

- Ở trong tỉnh có nhiều kinh nghiệm tốt, như:

Hợp tác xã Hiệp Hòa và Đông Lâm tăng vụ, tăng năng suất, tăng nghề phụ khá.

Hợp tác xã Đông Mỹ cải tiến nông cụ khá.

Hợp tác xã Đông Phú chăn nuôi khá.

Hợp tác xã An Cầu tăng năng suất khá...

Nhưng cán bộ chưa biết phổ biến những kinh nghiệm tốt đó và các hợp tác xã chưa biết học hỏi lẫn nhau.

- Hợp tác xã của đồng bào Công giáo phát triển chậm. Nguyên nhân là do lãnh đạo và cán bộ không đi sâu đi sát.

Chúng ta có những hợp tác xã của đồng bào Công giáo phát triển rất tốt. Ví dụ: Ngay ở tỉnh nhà, hợp tác xã Xứ Riển lúc thành lập (mùa thu 1959) chỉ có 5 hộ, nay đã tăng đến 65 hộ. Năng suất mỗi mùa mỗi tăng, đời sống xã viên được cải thiện rõ rệt. Vì vậy mà bà con ngày càng tin tưởng và gần bó với hợp tác xã.

Hợp tác xã Ngọc Sơn (Thanh Hóa) lúc đầu chỉ có 13 hộ, nay đã tiến lên toàn thôn. Thu hoạch có hộ gấp rưỡi, có hộ gấp đôi. Bà con xã viên đã nói: "Hợp tác xã chúng tôi bây giờ có vác gậy đuổi cũng không ai ra!".

Đó là mấy kinh nghiệm tốt mà lãnh đạo và cán bộ cần phải phổ biến.

- Về công nghiệp và thủ công nghiệp đều có cố gắng. Nhưng còn phải cố gắng hơn nữa để phục vụ tốt sản xuất nông nghiệp và nhu cầu của nhân dân.

- Về văn hóa giáo dục, số người học bổ túc văn hóa tăng nhiều. Ở cơ quan, xí nghiệp, nông trường, số người đi học gần được 100%. Như thế là tốt. Nhưng cần phải nâng cao chất lượng hơn nữa. (Kỳ thi giữa năm, trong 105.000 học viên thì chỉ có 24.000 người đỗ).

- Giáo dục phổ thông - Các trường học đều có tiến bộ. Nhưng các lớp mẫu giáo chỉ có 850 cháu, như thế là quá ít. Cần phải cố gắng mở rộng thêm.

- Vệ sinh phòng bệnh - Số giẻng ăn nước và hố xí kiểu mới đều có tăng, cần phải tiếp tục tăng thêm nữa.

- Đời sống mới - Những thói mê tín

như đồng bóng, bói toán, cúng lễ đã giảm nhiều. Nhưng thói cúng trước mắt làng phí trong lúc ma chay, cưới hỏi vẫn còn.

Xấu nhất là tệ đánh đập vợ, ép duyên con, thói tảo hôn chưa hoàn toàn chấm dứt.

Thái Bình phải cố gắng trở thành một tỉnh gương mẫu về mỹ tục thuần phong.

- Về trật tự trị an - Bộ đội, công an và dân quân đều cố gắng làm tròn nhiệm vụ. Đồng thời, toàn Đảng và toàn dân ta phải luôn luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, luôn luôn sẵn sàng giúp sức bộ đội, công an và dân quân ngăn chặn những kẻ gian phi và đập tan mọi âm mưu địch phá hoại.

Công việc cấp bách trước mắt là đồng bào và cán bộ phải quyết tâm tranh thủ vụ Đông - Xuân tăng lợi và chuẩn bị tốt cho vụ thu và vụ mùa.

Kết luận: - Thái Bình là một trong những tỉnh nhiều người nhất. Nhân dân sẵn có truyền thống anh dũng và cần cù. Đất đai tốt. Thủy lợi tiện. Lương thực nhiều. Nông nghiệp có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển mạnh.

Tỉnh ta lại có gần 77.000 đảng viên và đoàn viên thanh niên lao động. Trung ương giao trách nhiệm cho mỗi đồng chí đảng viên và đoàn viên phải nâng cao tinh thần cách mạng, phấn đấu vươn lên, phải chống tư tưởng bảo thủ và chủ quan, chống tác phong quan liêu và đại khái, phải cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, một lòng một dạ phục vụ nhân dân; phải làm gương mẫu, làm đầu tàu cho đồng bào trong phong trào thi đua yêu nước tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, để xây dựng Tổ quốc giàu mạnh và nâng cao đời sống của nhân dân. Phải ra sức củng cố và phát triển tốt chi bộ và phân đoàn. Đồng bào và cán bộ phải có quyết tâm làm cho Thái Bình trở nên một trong những tỉnh khá nhất, để góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, làm nền tảng vững mạnh cho công cuộc thực hiện hòa bình, thống nhất nước nhà.

Bác nhờ các đồng chí chuyển lời thân ái của Trung ương và của Bác đến đồng bào, bộ đội và cán bộ các nơi. Bác đặc biệt gửi lời khen ngợi các cháu thanh niên và các xã viên đang hăng hái xung phong đi vỡ hoang ở các nơi.

(Hồ Chí Minh Toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2000, t.10, tr.534-537)

XÂY DỰNG ĐẢNG

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ Tăng cường lãnh đạo công tác quản lý đất đai

(Tiếp theo trang 1)

Ông Phan Văn Báu, Chủ tịch UBND xã Vũ Chính cho biết: Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác quản lý đất đai, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Vũ Chính đã xây dựng nghị quyết chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đây mạnh công tác tuyên truyền để đồng đảng viên, nhân dân hiểu và thực hiện đúng các quy định của Luật Đất đai. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân tự giác chấp hành đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đất đai. Đồng thời, UBND xã tiến hành rà soát tất cả các trường hợp vi phạm Luật Đất đai ở các

thôn; các trường hợp vi phạm được thông báo công khai đến các thôn nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo sức răn đe, ngăn chặn các trường hợp cố tình vi phạm. Việc kiên quyết xử lý các vụ việc vi phạm về lĩnh vực đất đai trên địa bàn thời gian qua đã thể hiện thái độ kiên quyết trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của cấp ủy, chính quyền địa phương. Hầu hết các hộ dân đã nhận thức và tự nguyện tháo dỡ công trình xây dựng sai phạm. Tuy nhiên, công tác quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn xã Vũ Chính vẫn còn một số hạn chế, tình trạng vi phạm Luật Đất đai, xây dựng công trình trái phép vẫn còn xảy ra; việc xử lý một số trường hợp vi phạm chưa triệt để. Trong năm 2021, xã Vũ Chính đã phối hợp với các phòng, ban

liên quan của thành phố phá dỡ gần 10 công trình xây dựng vi phạm.

Tại xã Phú Xuân, ông Hoàng Văn Biên, Chủ tịch UBND xã cho biết: Những năm qua, Đảng ủy, UBND xã luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đất đai, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Đảng ủy xã thường xuyên chỉ đạo UBND xã, các ban, ngành, đoàn thể, chi bộ, tổ dân phố tăng cường công tác quản lý và sử dụng đất đai, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, công tác quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn xã vẫn còn một số hạn chế, tình trạng vi phạm Luật Đất đai, xây dựng công trình trái phép, sử dụng đất không đúng mục đích vẫn còn xảy ra; việc xử lý một số trường hợp vi phạm chưa triệt để. Vì vậy, thời gian tới xã Phú Xuân tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai đến đồng đảng viên, đảng viên và nhân dân. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, rà soát chặt chẽ quỹ đất công ích; thực hiện tốt việc đăng ký đất đai, lập hồ sơ để nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân theo quy định. Chỉ đạo bộ phận địa chính - xây dựng thường xuyên theo dõi, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng theo đúng thẩm quyền, quy định của pháp luật ngay từ khi các vi phạm mới phát sinh.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Trần Lê Huy cho biết: Những năm gần đây, cùng với chính sách đổi mới của Đảng, Nhà nước và tác động của nền kinh tế thị trường, tốc độ đô thị hóa nhanh, sản xuất phát triển, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên, kéo theo nhu cầu sử dụng đất tăng trong mọi lĩnh vực. Vì vậy, để tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, bảo đảm việc sử dụng đất đai ngày càng hiệu quả, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thành phố Thái Bình tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Luật Đất đai, các văn bản hướng dẫn thi hành; không để phát sinh vi phạm mới và từng bước khắc phục vi phạm cũ. Đây mạnh cải cách thủ tục hành chính, đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực. Tăng cường kiểm tra, giám sát để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời và kiên quyết xử lý vi phạm. Phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ, các đoàn thể trong công tác giám sát, phản biện xã hội về lĩnh vực đất đai.



Xã Vũ Chính phối hợp với các đơn vị của thành phố tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm trên đất nông nghiệp.

Phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, Hội Cựu chiến binh (CCB) thị trấn Quỳnh Côi (Quỳnh Phụ) tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tham gia phong trào "CCB gương mẫu" bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

CCB Vũ Ngọc Thành là một trong những hội viên tiêu biểu của Hội, luôn tích cực tham gia hoạt động tình nghĩa. Ông đầu tư vốn phát triển kinh tế, mở cửa hàng kinh doanh đồ điện dân dụng đạt doanh thu gần 1 tỷ đồng/năm. CCB Vũ Ngọc Thành chia sẻ: Rất nhiều hội viên khi xuất ngũ có hoàn cảnh khó khăn, cần sự giúp đỡ của đồng đội. Vì vậy, bản thân tôi luôn cố gắng sắp xếp công việc, dành một phần thu nhập của mình tham gia các hoạt động tình nghĩa, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Tôi đã ủng hộ 2 tạ gạo cho đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ, ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của địa phương 3 triệu đồng; ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa cho hội viên và ủng hộ các hoạt động của Hội. Tôi mong rằng làm việc của mình sẽ góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, "Lá lành đùm lá rách" để con cháu học tập và noi theo.

Cũng như ông Thành, CCB Trần Đăng Ninh, 44 tuổi, thị trấn Quỳnh Côi rất nhiệt tình với hoạt động tình nghĩa của địa phương. Ông đã ủng hộ 1 tấn gạo, 200kg bánh đa cho lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Ông Tạ Chí Hiến, Chủ tịch Hội CCB thị trấn Quỳnh Côi cho biết: Ông Thành, ông Ninh chỉ là 2 trong rất nhiều hội viên gương mẫu. Các hội viên luôn giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của địa phương, nhất là công tác an sinh xã hội, bảo đảm an ninh trật tự. Hội đã phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội vận động gia đình hội viên và nhân dân tích cực tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", vận động 100% gia đình hội viên ký cam kết thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố an toàn. Nhiều năm qua, hội viên CCB luôn là lực lượng nòng cốt tham gia các tổ tự quản bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng, chống ma túy. Hội viên CCB đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tuyên truyền, vận động nhân dân

CỰU CHIẾN BINH THỊ TRẤN QUỲNH CÔI Phát huy tinh thần gương mẫu



Hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở được Hội Cựu chiến binh thị trấn Quỳnh Côi hỗ trợ.

chấp hành tốt các quy định của pháp luật; cung cấp cho lực lượng công an nhiều thông tin về hoạt động của tội phạm, tham gia triệt xóa các tụ điểm tệ nạn xã hội.

Ông Nguyễn Xuân Quỳnh, Chi hội trưởng Chi hội CCB tổ dân phố số 3 chia sẻ: Tổ tự quản của Chi hội có 13 thành viên. Từ khi thành lập đến nay, chúng tôi đã giải quyết trên 100 vụ va chạm giao thông. Bên cạnh đó, hội viên còn tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19 bằng nhiều việc làm thiết thực như: ủng hộ trên 3,7 triệu đồng, phát khẩu trang miễn phí, hướng dẫn các hộ kinh doanh chấp hành nghiêm khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế, góp phần hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Hội CCB thị trấn Quỳnh Côi còn đã đứng ra tín chấp với các ngân hàng hơn 1,3 tỷ đồng, quản lý 2 tổ tiết kiệm và vay vốn cho hội viên vay phát triển kinh tế. Nhiều hội viên đã sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả, đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nâng cao thu nhập và tạo việc làm cho nhiều lao động. Hội viên CCB đã góp gần 500 ngày công lao động, hàng trăm triệu đồng tu sửa các ngõ

trong khu dân cư. Tổ chức hội đã vận động hội viên ủng hộ 7 triệu đồng để xây dựng nhà tình nghĩa, hơn 14 triệu đồng hỗ trợ 1 hội viên bị tai nạn rủi ro và ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19. Trong dịp Tết Nguyên đán, Hội CCB thị trấn đã động viên gia đình hội viên có điều kiện ủng hộ trên 60 suất quà trị giá trên 30 triệu đồng, tổ chức chúc thọ cho 120 hội viên. Hội duy trì quỹ tình nghĩa bình quân trên 350.000 đồng/hội viên, tổng số tiền quỹ đến nay được hơn 113 triệu đồng.

Ông Tạ Chí Hiến cho biết thêm: Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tham gia phong trào "CCB gương mẫu" nên 5 năm liền Hội CCB thị trấn Quỳnh Côi được Hội CCB tỉnh, huyện tặng bằng khen, giấy khen. Nhiệm vụ 2022 - 2027, Hội CCB thị trấn Quỳnh Côi tập trung hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, quan tâm hội viên vay phát triển kinh tế. Nhiều hội viên đã sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả, đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nâng cao thu nhập và tạo việc làm cho nhiều lao động. Hội viên CCB đã góp gần 500 ngày công lao động, hàng trăm triệu đồng tu sửa các ngõ